

โรงแรมอนันตรา ชวนนักท่องเที่ยวท่องโลกจากบ้าน



โรงแรมอนันตรา ชวนนักท่องเที่ยวท่องโลกจากบ้าน

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ทำให้การเดินทางเป็นเรื่องยาก โรงแรม อนันตรา หลายแห่งจากทั่วโลก จึงขอ
นำประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและความทรงจำที่ดีอันหลากหลาย มา
ให้ท่านได้ผ่อนคลายระหว่างอยู่ที่บ้าน

ปรัชญาของแบรนด์โรงแรม อนันตรา คือแบรนด์โรงแรมหรูสำหรับนักเดินทางรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด ‘ชีวิตคือการ
เดินทาง’ จนกว่าการเดินทางจะกลับมามีความปลอดภัยอย่างเช่นที่ผ่านมา อนันตรา ขอเป็นส่วนกลางในการเชื่อม
ต่อท่านกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านช่วงของการเว้นระยะห่างทางสังคม ผ่านบล็อก
<https://www.anantara.com/en/blog>

โรงแรมอนันตราในหลากหลายประเทศ จะแชร์เรื่องราวผ่านวิดีโอสั้นๆ ไปจนถึงเกร็ดความรู้เพื่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี ผ่าน #AnantaraEscapism บนหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้
สนใจจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยบำรุงและสร้างภูมิคุ้มกันโดยเชฟจากมัลดีฟส์และโอมาน
วิธีสร้างเสริมสุขภาพในแบบ โฮม สปา วิธีการออกกำลังกายโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศิลปะการป้องกันตัว จาก
อนันตรา กวีฉrien ในประเทศเวียดนาม ไปจนถึงไอเดียใหม่ๆ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยจะมีการเพิ่มเนื้อหา
ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้

ขณะนี้ เป็นเวลาที่เราต้องดูแลทั้งตัวเองและโลก ซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติสำคัญของอนันต
รามายาวนาน เดือนเมษายนนี้ ยังเป็นเดือนแห่งการคุ้มครองโลก อนันตรา จึงมีเรื่องราวของโครงการรักษ์โลก
ดีๆ เรื่องราวของพนักงาน และผู้เชี่ยวชาญของโรงแรมหลายแห่งที่ได้ช่วยปกป้องชุมชนที่เราเรียกว่าบ้าน ซึ่งแขก
ของโรงแรมอนันตราได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น โครงการการปลูกและปกป้อง
แนวปะการัง โดย อนันตรา ดิกูห์ มัลดีฟส์ รีสอร์ท หรือกิจกรรมช่วยทำความสะอาดชายหาดและปล่อยเต่าทะเลของ
มูลนิธิเต่าทะเลไม้ขาว ที่ อนันตรา ลายัน รีสอร์ท และอนันตรา ไม้ขาว รีสอร์ท ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีให้ท่านได้
ติดตามอ่านเกือบตลอดทั้งเดือน

เพื่อสร้างความผ่อนคลายและเติมรอยยิ้ม อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
ยังจะมีการแชร์วิดีโอแบบ ไลฟ์ สตรีม ตามติดชีวิตช้างที่ได้รับการช่วยเหลือและอาศัยอยู่ที่แคมป์ช้างของ มูลนิธิโก
ลเด่น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอลิเฟนท์ ของอนันตรา สองครั้งต่อวัน โดยท่านจะได้ชมความน่ารักของช้างระหว่าง
การอาบน้ำในแม่น้ำรวก และเดินท่องผืนป่ากับช้างและทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้ความรู้และตอบคำถามของท่าน
ผ่านเฟซบุ๊ก @GTAEF.helpingelephants

อนันตราภูมิใจที่ได้แบ่งปันเรื่องราวที่นำนักเดินทางมาใกล้กับสีสันของวัฒนธรรม มรดกตกทอด และภูมิประเทศอัน
สวยงามจากหลากหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งในระหว่างที่เรารอคอยที่จะได้ต้อนรับท่านในอนาคต เทคโนโลยีในการสื่อสาร
จะเป็นสื่อกลางให้เราได้นำเสนอประสบการณ์มากมาย ในหลากหลายภาษาให้กับท่านถึงที่บ้าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อนันตรา โฮเทลส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุณาเยี่ยมชมได้ที่

Website: www.anantara.com

Facebook www.fb.com/anantara

Twitter / Instagram: @anantara_hotels